



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๑, ๓๘ มูลค่าข่าว ๑๘๔,๗๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### โค้ชตะกร้อรับ ซีเกมส์ไม่ง่าย แต่หวัง 5 ทอง “โค้ชกมล” กมล ตันกิมหงษ์ เฮดโค้ชตะกร้อ ★ มีต่อหน้า 38

#### โค้ชตะกร้อ ☆ ต่อจากหน้า 21

ไทย ขอมรับซีเกมส์ปลายปีที่พม่าไม่ง่าย เพราะไม่รู้ว่าจะเจอกับเล่นท์กลของเจ้าภาพอย่างไร แต่ยังคงเป้าไทยขอ 5 เหรียญทอง จากชาย 8 และหญิง 2 ทอง จากเซปักตะกร้อยังไม่รวมประเภทลอดห่วง และชิงลอนที่ตึงสู้กับเจ้าภาพอีกครั้ง โดยมีพม่าเป็นกระดุกจีนโต ส่วนมาเลเซียกับอินโดนีเซียไม่น่าห่วง แต่ก็ประมาทไม่ได้

ความเคลื่อนไหวทีมตะกร้อชาติไทยที่กำลังซ้อมเข้มที่มศว องครักษ์ คลอง 18 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11-22 ธ.ค. ที่พม่า ปลายปีนี้ล่าสุด “โค้ชกมล” กมล ตันกิมหงษ์ เฮดโค้ชตะกร้อไทย เปิดเผยว่าสภาพโดยรวมของนักกีฬาตอนนี้ถือว่าดีมาก ไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจและเล่นเข้าขาได้ดี เรียกว่ามองคาใจเพราะคนได้พามาเก็บตัวตั้งแต่เดือน มิ.ย.แล้วถือเป็นการเตรียมทั้งเวโลด์ซีริส และซีเกมส์ เพียงแต่ช่วงแรกยังไม่เน้นมากเท่าไร คนเพิ่งจะซ้อมแบบเต็มรูปแบบเมื่อ ต.ค.ที่ผ่านมา เพราะรู้ว่าซีเกมส์ครั้งนี้มันไม่ง่าย โดยเฉพาะกับเจ้าภาพด้วยแล้วเราไม่รู้เลยว่าต้องเจอกับเล่นท์กลอะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆ เขาหวังจำนวนเหรียญในซีเกมส์ครั้งนี้มากเหมือนกันไม่เงินคงไม่จัดกีฬาที่บ้านลงชิงชัยตั้งเยอะ

เฮดโค้ชตะกร้อไทยกล่าวอีกว่า แม้ว่าต้องแบกกับการความกดดันมากแค่ไหนก็ตาม ตนก็ยังคงตั้งเป้าสำหรับเซปักตะกร้อไว้ที่ 5 เหรียญทอง จากประเภทชาย 2 เหรียญ ทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุด ส่วนประเภทหญิง 3 เหรียญทองจากทีมเดี่ยว ทีมชุด และคู่ โดยมีเจ้าภาพเป็นกระดุกจีนโต ส่วน “เสือเหลือง” มาเลเซีย กับ “อิเหนา” อินโดนีเซีย ไม่น่ากลัวเท่าไร แต่ก็ประมาทไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เรายังมีลุ้นจากตะกร้อลอดห่วงกับชิงลอนที่เป็นตะกร้อของพม่า โดยเฉพาะชิงลอนเราคงต้องไปลุ้นว่าประเภทไหนที่พม่าไม่ส่ง หรือมีนักกีฬาไม่เก่งเราก็มีโอกาสหยิบเหรียญเช่นกัน

